

Health Expo Thailand 2016 มหกรรมสุขภาพและความงามทุกช่วงวัยเพราะเราใส่ใจคุณครบทุกช่วงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สู่สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๔๒ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Tweet](#)

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ทีทีเอฟ ผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำ กับงานแสดงด้านสุขภาพและความงามครั้งแรก! รับชมการไปวีดิทัศน์ใหม่ทีทีเอฟสุขภาพ เตรียมพบกับสินค้าและบริการ พร้อมกิจกรรม เสวนา เวทีคุยกับจากกูรูด้านสุขภาพและความงามชั้นนำของเมืองไทย ตอบโจทย์ครบ...สุขภาพและความงามทุกช่วงวัย

ณ ปัจจุบันด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยยืดอายุให้ทุกคน รวมไปถึงมีปัจจัยที่คนให้ความสำคัญในด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสิ่งมรดก ที่ส่งผลให้อัตราการเกิดลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับสังคมไทยที่มีการคาดการณ์ว่าจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงวัยตั้งคำถามว่าการศึกษาสุขภาพจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูง มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่การพึ่งพิง สนุกกับการดูแลสุขภาพเอง การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งต้องมีการมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนหนุ่มสาวทุกวัย วัตถุประสงค์ของงานนี้คือการมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนหนุ่มสาวทุกวัย วัตถุประสงค์ของงานนี้คือการมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนหนุ่มสาวทุกวัย วัตถุประสงค์ของงานนี้คือการมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนหนุ่มสาวทุกวัย

บริษัท ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ตรวจตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สำนักข้อมูลสมุนไพร สภากาชาดส่งเสริมธุรกิจรุ่งอายุไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สภากาชาดเคมิเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และนิตยสาร Hot Golf จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดงาน Health Expo Thailand 2016 มหกรรมสุขภาพและความงามทุกช่วงวัย ซึ่งถือเป็นงานแรกและงานเดียวที่รวบรวมสาระความรู้ในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามสำหรับทุกช่วงวัย พร้อมโปรแกรมสินค้าราคาพิเศษที่คุณไม่ควรมองข้าม และภายในงานยังมีกิจกรรมให้ได้รับความสุขครบทุกช่วงวัย เป็นเสมือนศูนย์กลางของทุกคนในครอบครัวให้ได้ไปเฝ้าดูร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ อาทิ การแข่งขันวิ่งแชมป์จักรยานชาวไทย "หนุ่มออฟฟิศใจแกร่ง" (Healthy Kids City Cruze) การแข่งขันคาคิโอะแดนซ์แนวสายตาด ครั้งแรกในประเทศไทย เวทีคุยกับด้านความงามโดย โบนัสตัน เมคอัพอาร์ตีสต์ชื่อดัง ที่จะมาแนะนำวิธีแต่งหน้าอย่างสวยสุขภาพดี

"โยคะหัวเราะ" โดยครูที่นำศาสตร์หัวเราะมาปรับมาเผยแพร่ในไทย เหมาะสำหรับผู้วัยทำงานและผู้สูงอายุที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดปลดปล่อยจินตนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

งาน Health Expo Thailand 2016 งานแสดงเพื่อสุขภาพและความงามทุกช่วงวัย ครั้งที่ 1 ขอเชิญชวนทุกคนในครอบครัวมาชมเปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในรูปแบบของ "มหกรรมสุขภาพและความงามทุกช่วงวัย" ที่จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นทีที่ช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.HealthExpoThailand.com, <http://www.facebook.com/healthexpo thailand/>,
<http://www.instagram.com/healthexpo thailand/>